

**ห**อการค้าจังหวัดพังงา ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำตัวแทนผู้สนใจเรื่องพลังงานสะอาด จากองค์กรและเครือข่ายต่างๆ ใน จ.พังงา จำนวนกว่า 30 องค์กร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต้นแบบพลังงานสะอาด ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะวอเตอร์เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โดยมี **ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม** ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ **ดร.สมพร ช่วยอารีย์** อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขล



# หอค้าพังงา-สสส.เปิดเวที หนุน‘พลังงานสะอาด’ ผ่านกลุ่มนักร้องสู่ภาคธุรกิจ



ดร.สมพร ช่วยอารีย์



นครินทร์ฯ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบโซลาร์เซลล์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต การประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์กับครัวเรือน เอกชน ธุรกิจ โรงแรม การท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ และชุมชนภาคการเกษตรและการประมง การคำนวณเพื่อการติดตั้งเพื่อลดค่าไฟฟ้า และการสร้างอาชีพจากโซลาร์เซลล์

นอกจากนี้ ยังมีการสรุปบทเรียน พร้อมปฏิบัติการระบบโซลาร์เซลล์ออฟกริด-ออนกริด-ไฮบริด อีกทั้งหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการต้นแบบพลังงานสะอาดครั้งนี้แล้ว จะคัดสรรผู้ที่สนใจเป็นต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาด มีการวัดระดับการผ่านเกณฑ์ เพื่อขยายฐานการใช้พลังงานสะอาด มีเป้าหมายกระจายสู่กลุ่มอาชีพ



ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคส่วนราชการต่อไป

ดร.สมพรกล่าวว่า การจัดประชุมเสวนาครั้งนี้ เพื่อต้องการให้พี่น้องชาวพังงา ที่เป็นเมืองพังงาแห่งความสุขและอนุรักษัรรมชาติ ด้านพลังงาน ได้ใช้พลังงานสีเขียวในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ซึ่งพังงาเป็น

พลังงานดั้งเดิมที่ใช้อยู่ เช่น ถ่านหิน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนมีแนวคิดเรื่องของพลังงานสะอาดเป็นการทดแทน ถ้ามองในด้านเศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าที่ชัดเจนของพลังงานทดแทนคือผลกระทบต่ออากาศที่เกิดขึ้นเมื่อใช้พลังงานดั้งเดิม เช่น ถ่านหิน ซึ่งไม่อาจควบคุมมลพิษได้ ปัญหาที่ตามมาคือมลภาวะ หมายถึงต้นทุนในการใช้ชีวิตของคน เช่น ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ เมื่อพูดถึงพลังงานสะอาดต้นทุนสูงในการลงทุนติดตั้ง

“เชื่อว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และอนาคตจะทำให้ต้นทุนส่วนนี้ลดลง ขณะผลประโยชน์ของสังคมที่สงสัยว่าพลังงานดั้งเดิมจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตและร่างกาย ทำให้พลังงานสะอาดจะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ และสามารถลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลง”

**สรารัฐ อินคล้าย**